



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "มศว"ลุยรับ"น.ร.-นิสิต"กลุ่มพิเศษเพิ่ม รุกปรับปรุงพื้นที่รองรับเต็มรูปแบบ

นายวิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า มศว ให้ความสำคัญกับการรับนิสิตซึ่งเป็นผู้พิการ หรือเด็กออทิสติกเข้าเรียน โดยการสอบตรงในปีนี้นี้ มศว ได้รับนิสิตที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียน 4 คน ได้แก่ พิการทางขา ต้องใช้วีลแชร์ 2 คน ใช้ไม้ค้ำยัน 1 คน และพิการทางหูอีก 1 คน ในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพราะมีความเข้าใจ และเชื่อมั่นว่าผู้พิการในด้านต่างๆ พัฒนาศักยภาพตัวเองได้ โดยที่ประชุมผู้บริหารคณะต่างๆ เห็นว่าทุกคณะสามารถรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนได้หากมีศักยภาพมากพอ แม้แต่คณะแพทยศาสตร์ก็เช่นกัน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคนกลุ่มนี้เข้าเรียนในคณะดังกล่าว โดยปีที่แล้ว มศว รับนิสิตพิการทางขาต้องใช้วีลแชร์เข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ และรับนิสิตที่พิการทางตาเข้าเรียนในสาขาตรียางคศาสตร์ศึกษา

"ขณะนี้แนวคิดรับเด็กที่ต้องการพิเศษด้านต่างๆ เข้าเรียนในโรงเรียนสาธิต มศว ทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยม ขณะนี้ฝ่ายประถมมีเด็กออทิสติกเข้ามาเรียนร่วมกับเด็กปกติมากขึ้น ส่วนบุคลากรใน มศว นั้น ทางมหาวิทยาลัยก็รับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ทั้งออทิสติก หรือพิการทางขา พิการสายตา เข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งทุกคนทำงานได้ดี โดยในระยะแรกอาจต้องให้โอกาสปรับตัว แต่เมื่อเขาปรับตัวได้ทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดี" นายวิรุณกล่าว

นายวิรุณกล่าวว่า มศว มีนโยบายปรับปรุงสถานที่ในคณะ สถาบัน สำนัก และทุกพื้นที่ภายใน มศว เพื่อรองรับนักเรียน นิสิต และบุคลากรที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ อาทิ ลิฟท์ ห้องน้ำ ห้องสมุด ที่จอดรถทุกๆ อาคาร ฯลฯ ขณะเดียวกันผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากร ต้องปรับตัว ต้องร่วมกันคิดกันว่าอาจารย์ต้องเรียนรู้อักษรเบรลล์ให้มากขึ้นหรือไม่ หรือต้องดูระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคนพิการให้มากขึ้นหรือไม่ ต้องทำการศึกษาค้นคว้า และทำวิจัยเกี่ยวกับเด็กพิการในแง่มุมต่างๆ ให้มากขึ้น หากมหาวิทยาลัยไม่ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ ใครจะช่วยเหลือ สุดท้ายจะกลายเป็นภาระของสังคม ทุกฝ่ายจึงต้องช่วยกันยกคุณภาพกลุ่มคนที่มีความต้องการพิเศษด้วย

หน้า 27